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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน 
๕๖๖๖ โทรศพัท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

�3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

 

กรณีศึกษาสรางแพทยปลูกคุณธรรม 
  

 

“สําหรับแพทยไทย ผมเช่ือวามาตรฐานเรื่องความเกงสูงมาก คือเด็กไทยเกงมา
ตั้งแตเรียนหนังสือแลว แสดงวาเร่ืองคุณภาพความเกงไมมีขอสงสัย แตคุณภาพเร่ืองหัว
ใจความเปนมนุษย ความอดทน ความเสียสละ จิตของตนเปนที่สอง จิตของคนไขเปนที่
หนึ่ง มันหนักแนนจริงจังแคไหน?”  

...นี่เปนการระบุเชิงตั้งคําถาม ของ ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุณยะลีพรรณ รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและพัฒนา ประธานคณะดําเนินงานศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ 
ชลประทาน มหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ตอกรณีบุคลากร “แพทย” ซ่ึงศูนย
การแพทย-สถาบันการศึกษาแหงนี้ ก็กําลังพยายามตอบคําถามนี้ 

ทั้งนี้ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ หรือโรงพยาบาลชลประทานเดิม ปจจุบันโอนยาย
เขาอยูภายใตสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งนอกจากดานการรักษาผูปวยแลว ปจจุบันก็

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส  ฉบับประจําวันที่  ๖   เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ หนา   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ไดประกาศตัวสูการเปนสวนหนึ่งในการผลิตแพทยสูสังคม และมีการมองหาโมเดลที่ดี-ที่มี
ประโยชนมาปรับใชในการดําเนินการ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะของมหาวิทยาลัยและศูนยการแพทยไดเดินทางไปศึกษาดูงานของ
มูลนิธิพุทธฉือจี้ ที่ไตหวัน โดยมูลนิธินี้เปนจุดกําเนิดองคกรการกุศลระดับโลกที่มีการสงเสริมเรื่อง 
“จิตอาสา” ซึ่งนอกจากภารกิจจิตอาสาในการบรรเทาทุกขรูปแบบตาง ๆ แลว ในดาน “ระบบการ
ผลิตนิสิตแพทย” และ “การบริหารจัดการในโรงพยาบาล” ทางมูลนิธินี้ก็มีสวนเกี่ยวของอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีแงมุมที่นาสนใจไมนอยเลย 

กับเรื่องนี้ ผศ.นพ.เฉลิมชัย สะทอนผาน “สกูปหนา 1 เดลินิวส” วา...โรงพยาบาลซินเตี้ย
นของฉือจี้ เปนหนึ่งในโรงพยาบาลที่ใหญ ทันสมัย และดีที่สุดแหงหนึ่งของไตหวัน แตเรื่องนี้ก็ดู
จะเปนเรื่องรอง เมื่อมองแนวคิดในการผลิตบุคลากรของฉือจี้ โดยจุดท่ีนาสนใจคือ คณะ
แพทยศาสตรที่นี่ ไมแยกเรื่องวิชาการออกจากเรื่องคุณธรรม แตทําใหเดินไปพรอม ๆ กัน ระบบ
การผลิตแพทยจะเนนคุณธรรมนําความรู ผลิตคนดีออกมารับใชสังคม ขณะท่ีระบบการผลิต
แพทยแบบยึดตํารา หรือคอนเวนชั่น จะเนนสรางคนเกง เนนเรื่องความเปนเลิศทางวิชาการ ซึ่ง
แนวทางของฉือจี้นี้ก็เคยมีคําถามวาเปนไปไดอยางไร? แตก็เปนไปได  

หากไดสัมผัสวิถีในการผลิตนิสิตแพทยและบุคลากรทางการแพทยของฉือจี้ ก็จะพบวาท่ีนี่
ยึดหลัก สอนแพทยใหเปนมนุษย ไมใชแคแพทย โดยยึดหลักความมีจิตสงสาร ความมีจิตอาสา 
และถึงแมวาระบบของฉือจี้กับไทยจะแตกตางกัน แตก็เชื่อวาเปนไปไดที่ไทยจะนํามาปรับใช 
เพราะมีความเปนสังคมพุทธเหมือนกัน 

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บอกวา... เรื่องนี้เปนเปาหมาย เปนกาวใหม ที่กําลังจะมีการดําเนินการ
ในไทย และนอกจากในเชิงการผลิตแพทยโดยเนนเรื่องคุณธรรมแลว อีกส่ิงที่คิด และถือเปนเรื่อง
ที่ทาทาย คือการคาดหวังที่จะทําใหอัตรา “การขาดแคลนแพทยในชนบท” ของไทยลดระดับความ
รุนแรงลง  

“สวนตัวมองวา ปจจุบันแมสัดสวนระหวางแพทยและประชาชนจะดีข้ึน แตความรุนแรงใน
เรื่องนี้กลับยังไมลดลงเลย นั่นหมายความวา การกระจายแพทยของไทยยังไมบรรลุเปาหมาย”  

หนึ่งในคียแมนที่มีสวนสําคัญในการผลิตแพทยรุนใหม ๆ ในประเทศไทยรายนี้ บอกอีกวา
... ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแตป 2527 ปจจุบันไทยมีแพทยเพิ่มข้ึนกวาตอนป 2527 ถึง 2 เทา ขณะท่ี
ประชากรเพิ่มข้ึน 25% ซึ่งสัดสวนดูดีข้ึน แตการขาดแคลนแพทยในพื้นที่ขาดแคลนกลับยังรุนแรง
เทาเดิม  



C:\Documents and Settings\User\My Documents\หัวขาว.doc 6/9/10 8:55  

ทุกวันนี้แพทยจะอยูในพื้นที่เปาหมายเหลานี้เฉล่ียคนละ 2 ป ไมเกิน 3 ป ซึ่งลองคิดดู ถา
ทําใหมีจํานวนแพทยเพิ่มข้ึนในโรงพยาบาลอําเภอที่ขาดแคลน เพิ่มเปน 2 เทาตามจํานวนที่ผลิต
ได งานก็จะมีคุณภาพเพิ่มเปน 2 เทาทันที เพราะมีคนไขเทาเดิม ทําใหมีเวลาตรวจคนไขเพิ่มข้ึน 
ความผิดพลาดลดลง อัตราฟองรองแพทยก็จะนอยลงไปดวย และความสัมพันธกับคนไขก็จะดีข้ึน 
เพราะแพทยมีเวลาใหกับคนไขมากข้ึนนั่นเอง 

“ปจจุบันเงินที่เติมลงไปในระบบ ผมวาก็ไมนอยนะ แตเงินกลับตรึงไมอยู ไดแคผอนหนัก
เปนเบา ผมเชื่อวาจุดสําคัญคือการที่แพทยไมมีแรงบันดาลใจหรือจิตอาสาที่เขมแข็งพอ”  

ทั้งนี้ ผศ.นพ.เฉลิมชัยยังบอกดวยวา... โดยสวนตัวเชื่อวาบัณฑิตแพทยทุกคนมีแรง
บันดาลใจที่จะทํางานรับใชสังคมเพื่อชวยเหลือประชาชนในชนบท แตเอาเขาจริงกลับอยูไมได ทั้ง
ที่มีการเพิ่มเงินใหในระบบแลว ดังนั้น เงินจึงไมใชคําตอบ อยางไรก็ตาม ถาไมมีเงินตรงนี้ แพทย
จะลาออกเยอะแยะหรือไม นี่ก็เปนคําถาม ซึ่งจากจุดเริ่มตนที่เปนคําถาม จึงเปนที่มาของนโยบาย
ในการปลูกฝงนิสิตแพทยดวย “หลักสูตรจิตอาสา” ในโมเดลเฉพาะของศูนยการแพทยปญญา
นันทภิกขุ มศว โดยเปนโมเดลที่ประยุกตมาจากระบบของฉือจี้ 

“เรื่องนี้มีการทําสําเร็จในโลกแลวจริง ๆ ผมเชื่อวาถาเราทําเรื่องนี้ไปสัก 2-3 ป ทําใหเกิด
ส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมกับการทําความดี ทําใหมีคนรวมอุดมการณมาก ๆ คนที่ทําดีอยูก็จะไม
รูสึกทอ ไมรูสึกวาเหว และในที่สุดสังคมในอุดมคติมันก็จะเกิดข้ึนไดจริง ๆ” ...ผศ.นพ.เฉลิมชัย
ระบุ 

นาสนใจ-นาติดตามการ “ปลูกคุณธรรม” ในกรณีนี้ 

กรณีที่มุงเพิ่ม “ผลผลิตแพทยที่ดี+เกง” ในไทย!!. 

 


